



ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินผลงานของบุคคล
ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา และประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินผลงานของบุคคลในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ นั้น

เนื่องจาก หนังสือสำนักงาน ก.พ.ได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๐๖/ว๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ดังนั้น จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา และประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินผลงานของบุคคลในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้กำหนดแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินผลงานของบุคคลในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ดังนี้

๑. อ.ก.พ. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกคำสั่งให้ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการ จัดทำผลงานและเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน ๔ เดือน นับแต่วันที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีคำสั่งให้ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการ

๒. ให้คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาผลงานของผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ลงรับเอกสารผลงานทางวิชาการของผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล

๓. กำหนด...

๓. กำหนดระยะเวลาให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลแก้ไขผลงานทางวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

๓.๑ กรณีการแก้ไขผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลแก้ไขผลงานทางวิชาการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ และกรรมการผู้อ่านหลักให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลงาน ทั้งนี้ การแต่งตั้งจะมีผลไม่ก่อนวันที่ส่วนงานเจ้าหน้าที่ลงรับเอกสารผลงานทางวิชาการของผู้ผ่านการประเมินบุคคลในครั้งแรก

๓.๒ กรณีการแก้ไขผลงานทางวิชาการที่เป็นสาระสำคัญ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลแก้ไขผลงานทางวิชาการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ และกรรมการผู้อ่านหลักให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับจากวันที่มีการประชุม และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาผลงานครั้งที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการที่แก้ไข และหากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขผลงานเพิ่มเติม ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลแก้ไขผลงานตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ และกรรมการผู้อ่านหลักให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีการประชุมพิจารณาผลงานครั้งที่ ๒ ทั้งนี้ การแต่งตั้งจะมีผลไม่ก่อนวันที่ผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานที่แก้ไขครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการประเมินบุคคลไม่ส่งผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการที่แก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ หรือ ๓.๑ หรือ ๓.๒ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการประเมินผลงานนำเสนอเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาดำเนินการคัดเลือกบุคคลใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประธาน อ.ก.พ. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร